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ผูเขารวมประชุม 
1.  นายยงยุทธ  หลอตระกูล  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวดั 
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10.  นายบุญสง  ถินจําลอง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลดัองคการบริหารสวนจังหวัด   
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22.  ดร.สงัเวยีน  วระไวย   ตําแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
23.  นายสวรรค  เตชะส ี   ตําแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภาฯ 
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25.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสดิ ์  ตําแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
26.  นายจักรี  ทองประดษิฐ  ตําแหนง  นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
27.  นางสาวชวลันุช     สดุวิไล   ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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29.  นายณรงวิทย สําราญสม  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏบิตัิการ 
30.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
31.  นางวภิาพร   ภูเครือ   ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏบิตัิการ 
32.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตําแหนง  ผช.จพง.ธุรการ 
33.  น.ส.วนิดา    พันโกฏ ิ   ตําแหนง  ผช.จพง.ธุรการ 
34.  น.ส.สุชานันท อิ่มประเสริฐ  ตําแหนง  ผช.จพง.ธุรการ 
35.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตําแหนง  นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบตัิการ 
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เร่ิมประชุม      เวลา  13.30 น.  
 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

และผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน ขณะน้ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ มาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไปดฉิันขอกราบเรียนเชิญ           
ทาน เสนยี เอกบตุร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  ขึ้นสู
บัลลังกและดําเนินการตามระเบยีบวาระตอไปคะ ขอกราบเรียนเชิญคะ   

 
ประธานสภาฯ เชญิน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบ

องคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  สมัยสามัญสมัยที ่ 2 คร้ังที่  8  ประจําป  2562  ณ  บดัน้ี 

     
ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ดวยสวนราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม  
พอคา ประชาชนชาวจังหวดักาฬสินธุ กําหนดจัดงานคอนเสริตคนกาฬสินธุ             
ฮักแพงเบิ่งแญงกัน รวมนํ้าใจชวยภยันํ้าทวม เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภยั               
ชาวกาฬสินธุ ขึ้น ในวันที่ 13 กันยายน  2562  เวลา  15.00 น.-21.00 น.                          
ณ บริเวณลานจอดรถหางสรรพสินคาบิ๊กซี จังหวดักาฬสินธุ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดงานบรรลุตามวตัถุประสงค จึงขอเรียนเชิญทานได 
รวมบริจาคขาวของเคร่ืองใช เคร่ืองอุปโภค บริโภคหรือปจจัย เพื่อชวยเหลอืผู
ประสบอุทกภยัชาวกาฬสินธุ  

 
ระเบียบวาระที่  2       เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  
    สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  7  ประจําป  2562  
    เม่ือวันอังคาร ที่  3 กันยายน  2562 
    และไดนํารายงานการประชุมสภาฯ ทีส่ภายงัไมไดรับรองลงไวใน   
    เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
    แลว  เพื่อใหทานสมาชกิไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  
    -  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ                     

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผมนายวรากรณ ภอูาภรณ สมาชกิสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอําเภอยางตลาด  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตามทีค่ณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมยัสมัยที่  2  คร้ังที ่ 7  ประจําป  2562  
เม่ือวันอังคาร ที่  3  สงิหาคม 2562 คณะกรรมการไดมาประชุมเพ่ือตรวจ
รายงานการประชุมเม่ือวันที่  6  กันยายน  2562  ไดจัดเตรียมรายงานการ
ประชุมใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนที่จะมี   
การประชุมสภาในวันน้ี และเพ่ือใหสภาไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา 
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ทานสมาชิกทกุทานคงไดตรวจดูแลว สวนการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมก็
สามารถทําไดตามมติจากที่ประชุมสภาขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชญิครับ                 
 -  ถาไมมี ถอืวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  
    สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  7  ประจําป  2562  
    เม่ือวันอังคาร ที่  3  กันยายน 2562 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

3.1 เร่ือง  ขอทราบเงินรายได-รายจายขององคการบรหิารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ 
นายสุรพงษ  พลซือ่ ผูต้ังกระทู 
เร่ืองนี้ทานนายกไดตอบมาเปนหนังสือแลวนะครับ  
ทานสุรพงษ มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 
นายสุรพงษ  พลซือ่ ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ผูบริหาร ผูรวมประชุมที่เคารพทกุทาน              

ผมนายสุรพงษ พลซ่ือ ส.อบจ.กุฉินารายณ ทานประธานที่เคารพครับ สืบเน่ือง
เก่ียวกับการตั้งกระทู  รายได รายรับ เกีย่วเน่ืองกบั อบจ. ของเรา ในป 2562 น้ัน 
ก็สืบเน่ืองมาหลายสาเหต ุหลายเหตผุล ตามที่จะไดนําเรียนรายละเอยีดใหทราบ
ดังน้ีนะครับ กระทูผมไดสอบถามถงึรายได ในรายละเอียดวารายไดของแตละ
หมวด ของ อบจ. น้ันซ่ึงทราบดีอยูแลววา อบจ. เรามีรายไดจากหลายภาคสวน ไม
วาจะเปนรายไดจากเงินอุดหนุน รายไดจากภาษีสรรพสามิต รายไดจากภาษสีวน
อื่น ในสวนทีภ่าษีในสวนทีห่นวยงานอื่นจัดเกบ็ให เราจะเก็บเองก็คือในสวนของ
ภาษลีอเลือ่น ภาษีขนสง ซ่ึงความจริงแลวขนสงจังหวัดเปนคนจัดเกบ็แลวนําสง
เราครับทุกปจะนําสงเปนคราว ๆ ไป ทานประธานครับสืบเนื่องจากที่ผมตั้งกระทู
เน่ืองจากวาชวงน้ีอยูระหวางคาบเก่ียวปงบประมาณ ก็คือปกตแิลวการนําสงของ
ขนสงนั้นจะตองนําสงตดัยอดอยูที่เดือนกันยายน ปญหาตอไปก็คือวาปกตินั้น
ขนสงจะตัดยอดใหเราอยูชวงวันที ่20-25 วันน้ีก็เปนวันที ่10 ก็ยังไมถึงวันที ่20-
25 ก็เลยมคีวามสงสยัอยูวา ขนสงจะตองนําเงิน นําตัวเลขใหกับ อบจ. ของเรา ใน
วันที่เทาใด เปนจํานวนเทาใด เชนกันนะครับ ประกอบกับชวงนี้อยูในสมยัประชุม 
การจัดทํางบประมาณ ป 2562  เกรงวาสมัยประชุมสภาจะหมดวาระ แลวเงิน
ขนสงไดนําสง อบจ. แลว คาดวาระยะเวลาจะไมสามารถ จัดทําโครงการหรือ
งบประมาณได ก็เลยเปนสาเหตุในการตั้งกระทูถาม ผูบริหารผานทานประธานใน
ประเด็นเหตุผลดังน้ีนะครับ ในสวนที ่2 ผมไดรับหนงัสอื ชีแ้จงตอบกลบัจากทาน
ผูบริหารนะครับ  ในขอแรก ขอสอง ผมไดสอบถามไปวารายจายตามขอบญัญตั ิป 
2562 น้ันเพยีงพอหรือไมอยางไร ปที่แลวเราไดตั้งโครงการตามขอบัญญัติของป 
62 เปนโครงการ ๆ โดยการตัง้ตามประมาณการรายได แตตอนน้ีเดือนกันยายน
แลว จะสิ้นปงบประมาณแลวเลยมีความสงสยัวาในการที่ตัง้งบประมาณ เราทํา
โครงการตามละเอียดของป 62 น้ัน  มีรายไดเขามาตามประมาณการหรือไมตรงน้ี
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นะครับ แตตรงน้ีไมไดรับคําตอบในรายละเอียดนะครับ หนังสือตรงน้ี แลวขอที่ 3 
ก็คือมียอดเงินเหลือจาย หรือเรียกอกีอยางหน่ึงวา ไมใชเรียกอีกอยางหนึ่งวามี
ยอดเงินลน ปงบประมาณที่ประมาณการหรือไมถามีคาดการณวาประมาณก่ีลาน 
การที่จะแกไขอยางไร จํานวนเทาไหร ในการที่จะตั้งเปนโครงการศึกษาอุปโภค
จํานวนก่ีโครงการ แตตอนนี้ก็ไมมีรายละเอยีดที่จะชี้แจงตามลายลักษณอักษร 
ตามหนังสือฉบบันี้นะครับ ก็เลยอยากจะใหผูบริหารชี้แจงอีกสักคร้ังหน่ึงครับ
ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสุรพงษนะครับ ทานผูบริหาร มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมนะครับตามที่

ทานสุรพงษไดตัง้กระทูถามนะครับ เชิญทานผูบริหารครับ เอกสารทานสุรพงษ 
บอกวาขอมูลอยูกับทานครบนะครับ 

 
นายสุพงษ พลซ่ือ ความจริงแลวทานประธานครับ คือสาระสําคัญกค็ืออยางปน้ีผมไดนําเรียนวาปกติ

ขนสงเก็บภาษลีอเลือ่นนําสงเราตดัยอดอยูที่วันที ่25 หรือ 20 ถาเร็วหนอย แต
วันนี้วันที่ 10 ขอบัญญตัิเราจะปดงบประมาณอยูแลวผมเลยถามวาประมาณการ
ในสวนคลัง เพราะฉะน้ันวันน้ีวันที่ 10 แลวครับ อยากจะรูวาขนสงจะนําสง
ประมาณการเทาไหร ถาขนสงทราบวาทุก ๆ ปนะครับ กองคลงัจะรูวาขนสงจะ
นําสงยอดเทาไหร เราจะไดรูวาตั้งโครงการจัดทําอะไร โดยอาศยัทานสมาชิกผูทรง
เกียรตเิปนคนพิจารณางบประมาณ ผูบริหารเปนคนนําเสนอ ปนีต้ัวเลขในสวนน้ี
ไมมีเลย นีค้ือเปนสาเหตุที่ผมไดตัง้กระทูถาม พอตัง้กระทูถามแลวชีแ้จงมาตาม
ตัวเลขนีย้งัไมเขาใจ  

  
ประธานสภาฯ ขออนุญาตทานสุรพงษนะครับ เชญิทานผูบริหารไดตอบคําถามของทาน          

ถากองคลังยังไมมาผมขอหยุดพักกอน 5 นาท ีครับ พักการประชุมครับ  
 
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ทานประธานครับยอนนิดหน่ึงครับวันนี้ตองขอบคุณทางกองคลงันะครับที่ไดมา 

ชีแ้จงที่ผมไดตัง้กระทูถามไมมีอะไร นอกจากหลกัการและเหตผุลที่จะบริหาร
งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุของเราในประเด็นที่วาปกติขอ
ยอนนิดหน่ึง ชวงปกตเิราจะจัดทํางบประมาณหลังจากเดอืนกันยายนแลวก็ตอไป
กอนที่เราจะไดลงมติวาระ 2 วาระ 3 นั้นก็อยูในชวงตลุาคม พฤศจิกายน ก็ยงัมี
ชวงเวลาที่จะพอทําใหทราบวาเงินของขนสงที่จะเก็บภาษลีอเลื่อนของเราตดัยอด
วันที่ 20-25 เราถึงจะทราบตัวเลขกอนแลวเราก็จะมีแนวโนมที่จะทําขอบญัญตัิ
เพ่ิมเตมิขึ้นมาทุก ๆ ขึ้นมาเปนอยางน้ัน แตปน้ีดวยเหตผุลหลายประการ หนึ่ง
วาระเราก็อยูในวาระในการที่อนุโลม 2 สมัยวาระก็ไดครบไปแลวก็อยูในวาระ
อนุโลม ปนีก้ารจะทํางบประมาณขอบัญญตัิประจําปน้ันก็มีหนังสือสัง่การใหเร็ว
ที่สดุเราจําเปนตองนําเขาสภา เปดสมยัประชุมเร็วที่สดุเพ่ือนําขอบญัญัตขิอง
องคการบริหารสวนจังหวัด ป 63 น้ัน เขาเร็วกวาปกติ ก็เลยเปนเหตุผลทีผ่มตัง้
กระทูถามวาเงินขนสงได ในสวนที่หนวยงานอื่นจัดเก็บเงินเหลาน้ันมแีนวโนมเงิน
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รายไดที่จะเขาไดจํานวนเทาไหร ยอดเงินเทาไหร ถารูยอดแลวเรามีแนวทางที่จะ
นําเงินกอนน้ีไปจัดสรรหรือตั้งขอบัญญตัิหรือทํางบประมาณเพ่ิมเติมหรือไม
อยางไร หรือจะตองนําเงินตรงนีต้กเปนเงินสะสมน้ันคือจะเปนขอกังขาขอสงสยัจึง
เปนทีม่าทีผ่มไดตัง้กระทูถามผูบริหารผานทานประธานในคร้ังน้ีนะครับ ก็เลยวันน้ี
ทานผูบริหารใหหัวหนาสวนงานคลังเปนผูชีแ้จงแทน บังเอิญวาหัวหนาสวนคลัง
มาแลวผมก็เลยนําเรียนขอมลูคราว ๆ เพ่ือจะไดเขาใจ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เดีย๋วเร่ืองนี้ที่ทานสุรพงษ ไดตั้งกระทูถามผมจะไดใหผูบริหารไดชีแ้จงเลยนะครับ  

เชญิทานผูบริหารครับ 
 
นายประยงค โมคภา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิ

ทุกทาน ตามที่ทานสุรพงษ พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ เขตอําเภอกุฉินารายณ ไดตัง้กระทูถามวาขอทราบเงินรายไดรายจาย
ขององคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ ซ่ึงทางผูอํานวยการกองคลังทานทุเรียน  
ศรีสงคราม ก็ไดกรุณาตอบชีแ้จงเปนหนังสือใหทราบตามทีป่รากฏนะครับรายได
ทุกหมวด ขององคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
แลวก็แยกเปนหมวด 3 หมวด ครับ ก็จะเห็นวาหมวดที ่1 คอืรายไดที่จัดเก็บเองก็
มีอยูหลายตัวนะครับ  เชน ลอเลื่อน สุรา ยาสบู ตาง ๆ นะครับ แตทางกองคลงั
ไมไดแยกนะครับ กค็ือตั้งรับไว 37,427,350 บาท  รับจริง ขณะน้ีนะครับ คราว ๆ 
ก็ 33 ลาน กวา ๆ นะครับ ก็ยังต่ํากวาทีค่าดไวอยู 4 ลาน นะครับ อันที ่2 คือ
รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให ตัง้ไว จํานวน 335,087,180 บาท  อันน้ีก ็
321,039,052 บาท 90 สตางค หมวดที่ 2 น้ีก็ต่ํากวาทีค่าดไวอยู 14 ลาน สวนอัน
สดุทายน้ันกค็ือเปนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหตัง้รับไว 577,485,570 บาท รับจริง 
ขณะนี้ก็คราว ๆ รอยลานกวา ๆ นะครับ กย็งัต่ํากวาที่ตั้งรับเอาไวอยู 76 ลานนะ
ครับ อันน้ีคอืรายรับขององคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ สวนรายละเอียด
ปลีกยอยที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณา ถามเก่ียวกับรายได ถามเก่ียวกบั
ลอเลื่อนซ่ึงทกุปน้ันทางขนสงเขาจะตัดยอดมาใหประมาณ 20 หรือ 25 ทาน
อยากจะทราบรายไดสวนนี้ ในรายละเอยีดปลกียอยผมใครขออนุญาต ใหทาน
ผูอํานวยการกองคลงั ไดเปนผูตอบครับไดโปรดอนุญาตครับ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญทานผูอํานวยกองคลงัครับ เชิญครับ 
 
นางทุเรียน  ศรีสงคราม  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูทรงเกียรต ิ

ทุกทาน ดฉิันนางทุเรียน  ศรีสงคราม ผูอํานวยการกองคลงั ขอนําเรียนชีแ้จงตอที่
ประชุมโดยสรุปดังนีค้ะ ขณะน้ีรายไดทีเ่ราจัดเก็บซึง่ไมรวมเงินอดุหนุนที่รัฐบาล
อุดหนุนใหจะมียอดตดิลบอยู 18 ลานนะคะ โดยรวม 18 ลานเศษ ๆ แตเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลอดุหนุนใหจะติดลบอยู 76 ลาน ซึง่ยอดรวมจะติดลบอยู 95 ลาน  
ถามวามีงบประมาณเพียงพอจายหรือไม ก็ตอบวาเพียงพอจาย เพราะอะไร
เพราะวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอดุหนุนใหตดิลบอยู 76 ลาน คือเงินอดุหนุนดาน
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การศึกษาติดลบ อยู 55 ลาน ซ่ึงดานการศึกษาซึ่งเราไดตรวจสอบแลวมีเพียงพอ
ใช เงินทีต่ดิลบจึงไมจําเปนตองใช อันที่สองกค็ือตดิลบดานสาธารณสุข ซ่ึงเปนเงิน
ที่มาผานบัญชีเรา เปนเงินอุดหนุนของ อสม. อันน้ีก็ไมจําเปนตองใชถึงตอบวา
เพียงพอเพราะวาโดยสรุปยอดรวมของเงินรายไดทั่วไปแลว พอมาลบกบัเงิน
อุดหนุนทั่วไปจะตดิลบอยู 18 ลาน ซึง่ ณ เม่ือวานนี้เราไดเขาไปดูที่รถยนตภาษี
ลอเลื่อน จะเขามาอยู 24,617,000  บาท ซึ่งก็ถือวาจะมียอดเกินรายไดทีเ่ราตดิ
ลบอยูก็ถอืวาเพียงพอใชคะเพราะวาเขาเมื่อวานน้ี 24 ลาน ซึ่งรายไดทีเ่รา
จําเปนตองใช มันตดิลบอยู 18 ลาน อันน้ีมเีงินรายไดเขาอยู 24 ลาน ก็ถือวามี
เพียงพอใชคะ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูบริหารและทานผูอํานวยการกองคลงันะครับ ทานสุรพงษ มีอะไร 

เพ่ิมเตมิหรือไมเชญิครับ 
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ครับขอถามตอเลยนะครับทานประธานครับ เราไดรับแจงจาก ผอ.กองคลงันะ 

ครับวาสรุปภาพรวมผมตัง้ไวประมาณการอยู 96 ลาน พอประมาณในสวน          
96 ลาน ขอชีแ้จงจาก ผอ.กองคลังวาในสวนของกองการศึกษาประมาณ 55 ลาน 
กองการศกึษาน้ันผมเขาใจวาเปนหมวดของเงินเดือน ปกติน้ันเปนหมวดของ
เงินเดือน ของโรงเรียนในสงักัดก็จะโอนเขามาก็แสดงวาการประมาณการคร้ังแรก
เราก็รวมเงินเดือนเดือนแรกไวดวยเพราะฉะน้ันในสวน 35 ลาน อยูในโครงการ
ที่ตัง้รับตามโครงการแตเงินไมมาเราตั้งไปเฉย ๆ แตไมไดใช ใหโครงการแลวก็เลย
ไมจําเปน เห็นวาอยางน้ันนะครับ อันที ่2 น้ัน 96 ลานน้ันแยกเปนเงิน อสม. กค็ง
ไมตางกันเพราะฉะน้ัน เงิน อสม. ไมใชวาเปนภาระของเราที่จะตองใชเงินรายได
ของเรา แตมันเปนเงินอุดหนุนที่กระทรวงสาธารณสุขอุดหนนุมาใหผานเรา 
เพราะฉะน้ันเปนการผานยอดในสวนตางของเงินเดือน อสม. ทาน ผอ.กองคลัง
ชีแ้จงบอกวาในเงิน 96 ลานน้ัน ไมกระทบตอรายไดของเราถือวาเปนเงินผานเรา
มาเฉย ๆ เปนเราตั้งเปนเงินผานประมาณการที่ตัง้จายแทนหนวยงานอื่นวาอยาง
นั้นสรุปงาย ๆ ทานประธานครับ แลวทาน ผอ.กองคลงัไดชีแ้จงตอบอกวาได
สอบถามเมื่อวานน้ี ภาษลีอเลื่อนจากขนสงความจริงแลวมันรายไดหลายประเภท 
ก็คือภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธรรมเนียมลอเลื่อน ภาษมูีลคาเพ่ิมตามกฎหมาย 5 % 
อันน้ีบวกเกิน ทาน ผอ.กองคลงับอกวาเม่ือวานไดตัวเลข 24 ทานประธานครับผม
เลยสงสยัวาในสวน 96 ลาน น้ันพอแลว เพราะ 96 แยกออกเปนสองสวน สวน
หน่ึงเงินครู กระทรวงศึกษา เงินครูบาง เงินอยูในโครงการน้ันแหละ อันที ่2 คือ 
อสม. รวม 2 ประเภทน้ี มันจบอยูที่ 96 แลว แตเม่ือวานไดรับแจงยอดมาจาก
ขนสง วันน้ีวันที ่10 นะ ทีเ่ขาตดัยอดกย็ังจะเขาอีกอยูก็แสดงวาเบื้องตนอยูที ่24 
ลาน ฉะน้ันเม่ือ 96 ครบ ไมเดือดรอนแสดงวา 94 ตองเหลือ ผมไดรับคําตอบเปน
อยางน้ันครับ เพราะฉะน้ัน 24 ลานตรงน้ี ถาเราไมไดทําโครงการในชวงตาง ๆ ทํา
งบประมาณอยูในรางขอบัญญตั ิงบประมาณ 63 น้ัน เงิน 24 ลาน จะตกเปนเงิน
สะสมทันท ีที่ผมอภปิรายตอทานประธานผานไปยงัผูบริหารวาเกรงวากรณีอยางน้ี 
ถา 24 ลานมาในโครงการ ในขณะที่นํ้าทวมพ่ึงเสร็จ อุทกภัย พ่ึงเร่ิมหาย ภยัแลง



 Š

มาอุทกภยัตอ 24 ลานก็จะไมสามารถนําเงินมาแกไขปญหาพ่ีนองไดเราไมใช
องคกรธนาคาร เราไมใชสถาบันการเงิน เหมือนเอกชนเพ่ือจะมาหวังกําไร 
เปาหมายหลักของรัฐบาลนั้นเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 
เปนทีต่ัง้เพราะฉะน้ันผมจึงไดตั้งกระทูถามเพ่ือเรงเห็นเงินทีค่าดวาจะไดรับจาก
ภาษีรายไดที่องคกรของเราจะไดรับไมใชวาเสาะหาเพ่ือจะเอาไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตนแตอยางใด น้ันคือเหตผุลที่ผมไดอภิปรายตั้งกระทูถามตอทานประธาน
และทานผูบริหาร อยางน้ี เพราะฉะน้ัน ไดรับคําชีแ้จง 24 ลานวันน้ี ก็แสดงวา 24 
ลาน พรอม ถาทานไมตั้งโครงการรับก็พรอมที่จะตกเปนเงินสะสมอยูวันยังค่ํา ผม
รับฟงไดชีแ้จงบอกวาตอป ๆ จะมีการเลือกตั้งทานวางแผนอยางน้ีไวหรือเปลา 
ผูบริหารรูเร่ืองหรือเปลา ที่จะตองนําเงินบริหารจัดการรายไดที่เราจะไดรับผมเปน
หวงตรงน้ีที่จริงตัง้กระทูในวันนี้ เพราะฉะนั้นฝากทานประธานนะครับในเงิน 24 
ลานจากตรงน้ี คาดวานาจะตกเปนเงินสะสมก็ฝากไวแคน้ีกอนครับทานประธาน
ครับ เดี๋ยวในวาระอ่ืน ๆ จะอภิปรายตอไปอีกครับขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูบริหาร และทานผูอํานวยการกองคลัง  นะครับ เดีย๋วเร่ืองน้ีนะครับ 

จะใหผูบริหารไดชีแ้จงอีกคร้ังหน่ึงนะครับ ในวาระอ่ืน ๆ นะครับ  
 

3.2 เร่ือง  ขอทราบยอดเงินสะสมที่นําไปใชแกปญหาภัยแลงและอทุกภัย 
นายเกรียงศกัด์ิ พันโกฏ ิ ผูต้ังกระทู 
เร่ืองนี้ทานนายกไดตอบมาเปนหนังสือแลวนะครับ  
ทานเกรียงศักดิ ์มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม  เชิญครับ 

 
นายเกรียงศกัด์ิ พันโกฏ ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัด เขต อําเภอเมือง ครับทานประธานครับ ทานประธานครับ อัน
ที่จริงผมตั้งกระทูถาม เก่ียวกับผูตอบคอื กองคลงั จริง ๆ แลวผมมีความไมสบาย
ใจ มีความหนักใจ เพราะวาปลายปงบประมาณ 2563 ผูอํานวยการกองคลังทีผ่ม
เคารพทีผ่มใหเกยีรติเสมอมา ทานก็จะมีเวลาไดไปพักผอน แตมาวันนี้ผมและ
เพ่ือนสมาชกิสภา ไดตัง้กระทูและถามกองคลังอยูแทบทุกนัดในการประชุมสภา 
ทําไมตองถามละครับ ในเมื่อทานเปนคนดแูลเงิน เหมอืนทานสมาชิกที่ไดถามไป
แลว รายรับรายจายในสวนกองคลัง มีมากนอยขนาดไหน อยางไร ผมกพ็ยายาม
จะถาม ใหทานผูอํานวยการกองคลัง ใหทานซ้ํานอยทีส่ดุครับ ทานประธานครับ 
เพ่ือนสมาชกิก็ไดถามอภิปราย แตละนัดยังไมเรียบรอยดคีือเร่ืองภยัแลง สักพักยัง
ไมนานทานประธาน 30 สิงหาคม มาทั้งพาย ุโพดลุ และ คาจิกิ มา 2 ลกูทาน
ประธาน ทวมไป 32 จังหวดั พ่ีนองประชาชนเสยีชีวิต 24 คน ทานประธานครับ 
ถาผมไมถามผมคงเปนใบครับ เพราะวาในฐานะที่เราเปนตัวแทนพ่ีนองประชาชน 
จะถามไมไดทานประธานครับ ถาทานตดิตามขาวบานเมืองนะครับ อยางทองถิ่น 
ถาพูดถึงเร่ือง อบจ. อ่ืน ผมไมอยากพูดเลย พูดแลวบางคร้ังมันช้ําใจ เขาทําไดแต
เราทําไมไดและอยากทํา เชนนายก อบจ.ชยัภูมิ มอบอุปกรณฟนฟูชวยเหลือผูปวย 
คนพิการ ยอดเงินเกือบ 2 แสนบาทครับทานประธาน เขาทาํได ตอมาครับทาน
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ประธาน  อบจ.ระนอง ทานประธานมอบบานผูปวยใหผูยากไร ยอดเงิน 1 ลานบาท 
ทานประธานครับ ของเรา เรามีเงิน เรามีบคุลากร เรามีกําลังพล มากมายแตวา 
เราตองเปนพระรองตลอดทานประธาน พ่ีนองมีอุบตัิภยั อุทกภยัอะไรตาง ๆ    
ผมวา อบจ. ไปทีหลังเพ่ือน กลับไมไดไปครับทานประธาน เหตุผลคอืนอกจากขอ
ระเบียบกฎหมายแลว เราไมพยายามตคีวามวาทําอยางไรถงึจะทําได ทําอยางไร
ถึงจะไดชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ทานประธานครับ ถาใครตคีวามเพ่ือเอาตัวรอด
มันก็ตีไดนะครับ ตคีวามไดยงัไงครอบครัวจะรอด ตัวเองจะรอดทานลองคดิดทูาน
ประธานครับ ทานไมคดิหรือวาประชาชนอยูไมไดเราจะอยูไดเหรอครับ ทาน
ประธานครับคําถามของผมคือยอดเงินสะสม ที่ทานจะนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาพ่ี
นองประชาชน ในสภาพอยางนี้ โดยเฉพาะกฎหมายทานย้ําหนักย้ําหนา ขอที ่89 
ผมจําไดขอที ่89 อยูดวยทานประธาน  จริง ๆ แลว ทานประธาน จริง ๆ แลวเขา
ใหทานผูบริหารวินิจฉัย คดิเอง ทําเอง จะเทาไหร แตวันนี้ผมดตูัวเลขแลว ทาน
ตอบผมมาแลว ทั้ง ๆ ทีผู่บริหารใหตอบแบบบาน ๆ แตวาทานก็ตอบแบบเมือง ๆ 
เหมือนเดิม 3 เดือน เหมือนเดิม ใน 3 เดือนเหมอืนเดิม เปนปกติเลย ทํางานแบบ
ปกติในสภาพที่ไมปกติทานประธาน ทานประธานเขาใจใชไหมครับ ทํางานแบบ
ปกติในสภาพที่ไมปกต ิยังใชสตูรเดิม ยังไมกลาที่จะตัดสินใจวาในขณะที่
ประชาชนเดือดรอนอยางนี ้ตองใหกลาครับ ใหกลาที่จะทํา ทานประธานครับ 
อบจ. อันน้ีนิตบิุคคลนะครับ นิตบิคุคลครับ คดิเองทําเอง ทําไมตองรอหนังสือสั่ง
การ ทําไมตองรอรัฐมนตรีหนังสือสั่งการ ทําไมตองรอทานผูวาราชการสั่งการ ใน
เม่ือเขาก็กระจายมาใหเราแลว ทานประธานครับ ผมกราบเรียนทานประธานถึง
ผูบริหารเลยครับ ตัวเลขที่ทานเสนอมาผมยังสงสยั ผมไดขาววาเอาไปกันไว
เลือกตัง้ เลือกตั้งทองถิ่น มีไมมีไมมีปญหาแตวาในรางขอบัญญัตงิบประมาณป 
2563 มีในรางแลวครับ 20 ลาน ทานประธานครับมีในรางแลวครับ 20 ลานครับ 
ทานประธานครับงบป 62 เอาไปใชในกิจกรรมการเลือกตัง้แลวครับ 1 ลานครับ 
10 ลานครับทานประธานขอโทษ 10 ลาน รวมแลวเปนเทาไหรครับ 30 ครับ ทาน
ประธานครับ ในคําถามแรกผมถามวากอนที่จะมีตัวเลขมาทานหักลบกลบในสวน
ที่ คือตัวเลขมากอยางไรทานประธานมาแบบไหนถึงไดอยางนี้ ทานประธานครับ
ขอใชคําพูดทานรองนายกอีกคร้ังหน่ึงครับ ชวยกรุณาตอบแบบบาน ๆ สักคร้ัง
ครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชญิทานผูบริหารไดตอบคําถาม เกีย่วกับการขอทราบการใชจายเงินสะสม ทาน 

เกรียงศกัดิ์ ดวยนะครับเชิญครับ  
 
นายประยงค โมคภา  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ ทานสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตองขอขอบคุณทานเกรียงศักดิ ์พันโกฏ ิสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอเมือง ที่ไดกรุณาหวงใย พอแมพ่ี
นองประชาชนแลวก็ตัง้กระทูถามขอทราบยอดเงินสะสมที่จะนําไปใชแกไขปญหา
ภยัแลงและอุทกภยัของพอแมพ่ีนองจังหวดักาฬสินธุ ทานผูอํานวยการกองคลังก็
ไดกรุณาตอบในรายละเอยีดตาง ๆ ทานดูทีห่นังสือของทานนายกตามที่ทาน
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ผูอํานวยการกองคลงัไดแจงรายละเอยีดนะครับแผนขวางขอมูลเงินสะสมที่
คงเหลือและกันไวสําหรับสํารองจาย ณ วันที่ 30 สงิหาคม 2562 เปนรายละเอียด
เปน 6 สดมภ นะครับในรายละเอียดน้ัน คราวกอนนั้นผมไดนําเรียนตอทีป่ระชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุวาใหทานผูอํานวยการกองคลังไดตอบ
แบบบาน ๆ ใหเปนที่เขาใจ วาจริง ๆ แลวในสวน 127 ลาน ทั้งหมดที่เปนเงิน
สะสมของเรา เราสามารถที่จะนํามาใชเทาไหรเพื่อที่จะไดรับทราบรวมกัน ตอง
เรียนอยางน้ีนะครับ กเ็คยเปรียบเทยีบกบัเขาเลนหุน เขาพดูทุกวัน จุด ๆ เอะ 
เทาน้ันจุด เทานี้จุด เราไมใชนักเลนหุนก็ไมทราบนะครับอันน้ีเพราะฉะน้ันสวนที่
เปนสดมภอะไรตาง ๆ น้ีผมใครขออนุญาตทานประธานนะครับ ใหทาน
ผูอํานวยการกองคลงั ไดตอบและชีแ้จงอีกคร้ังครับขออนุญาตครับ 

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ 
 
นางทุเรียน  ศรีสงคราม  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิดฉิันนางทุเรียน ศรีสงคราม  

ผูอํานวยการกองคลงั ขอนําเรียนตอที่ประชุมดังนี้นะคะ กอนอื่นดฉิันตองขอพูด
ถึงเร่ืองเงินสะสมกอนนะคะ ทีเ่ขามาเกีย่วของก็คอืโดยการใชตามระเบยีบและอัน
ที่ 2 คือการใชตามหนังสอืสัง่การนะคะ ซ่ึงการใชตามระเบียบมันกค็ือใชตาม
อํานาจหนาที่น้ันกค็ือขอ 89 ใชจายขาดเงินสะสมกค็ือเปนอาํนาจนายก ขอ 91 
นะคะ ขอ 89 มันก็จะไมไดพูดถึงเร่ืองอุทกภยั แตถาขอ 91 อํานาจนายก จายขาด
ก็จะพูดถึงเร่ืองอุทกภัย ในกรณีฉบัพลันเรงดวนฉับพลัน ทีน้ีพอดฉิันจะมากันเงิน
ดฉิันก็จะเลือกกันตามหนงัสอืสัง่การเปนกลาง ๆ ไว โดยเงิน 127 ลานที่พสิูจน
ยอดแลว ก็จะกันไวสํารองจายเปนเงินสะสมที่เราจายขาดเม่ือคร้ังกอนและยงัไมได
จายอยู 18,187,000  บาท  และก็เงินสะสมคงเหลือ ในชองที่ 3 ก็คอื 
108,909,949  บาท  และก็สํารองงบบคุลากรอีก 2 เดอืนนะครับ ซ่ึงในระเบยีบ
เขาใหกัน 3 เดอืน แตดฉิันเลือกที่จะกัน 2 เดือนเพราะวา เพื่อที่วาเผือ่ 3 เดือน
แรก ทําไมตองกันเงิน 2 เดือน ถาเกดิ 3 เดือนแรกเงินไมเขาแลวเกิดปญหามันก็
จะมีปญหาในเร่ืองของการบริหารการเงินนะคะ เพราะวาโดยสรุปแลวที่กัน 53 
ลาน เพราะวาเงินเดอืนขาราชการโดยประมาณก็ตอเดอืนก็ 6,900,000  บาท 
เงินเดือนครูโดยประมาณก็ 18,500,000 บาท รวมสองยอดน้ีก ็25,400,000  บาท 
และก็บวกเพ่ิมอีก 6 % สําหรับเงินเดือนที่จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งขาราชการครูก็จะไม
เหมือนเราก็จะเพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นตในตัวของระเบียบใหมดฉิันกเ็ลยบวกลบ
เพ่ิมขึ้นอีก 6 เปอรเซ็นตเปนเงิน 1,524,000 บาท ฉะนั้นตอเดอืนก็จะไดจายไป 
26,924,000 บาท รวม สองเดือนก็จะไป 53,848,000 บาท อันน้ีคือ การกันเงิน
ของเงินเดือน สวนในการกันของการบริหาร คาใชจายประจําที่ 3 เดือนแรกที่
งบประมาณยงัไมเขามันก็จะมีคาใชจายในการตั้งจายไวในขอบัญญตัซิึ่งจําเปน
จะตองจายเปนคานํ้ามัน คาไฟฟา หรือคาใชจายโครงการ ที่กองการศึกษาอาจจะ
มีการแขงขันกฬีาระดับประเทศหรืออะไรก็แลวแต ซึ่งเราก็จําเปนที่จะตองใชเงิน
สะสมกอนนี ้เขามาสํารองจายกอนนะคะ  ซ่ึงจะเปนงานประเพณี บุญน้ัน บญุน้ี
ของอําเภอตาง ๆ นะครับ เปนเงินยอดน้ีโดยรวมทั้งสิ้นหรือเปนเงินที่เราไมได
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คาดหมายไวจะเปนเงินกอนน้ีที่จะมาใชบริหาร ดฉิันก็เลยกนัไวตามไตรมาสทีเ่รา
เคยใชของป 62 นะคะ แตกย็ังต่ําปรับลดลงต่ํามากก็เลยกันไว 20 ลาน 
เพราะฉะน้ัน บวกลบแลวก็เหลือเงินที่จะสามารถนําไปใชได 35 ลาน เศษ ๆ คะ  
ก็ขอนําเรียนตอที่ประชุมคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูบริหารและทานผูอํานวยการกองคลงันะครับ ทานเกรียงศักดิ์ มี 

อะไรเพิ่มเติมหรือไมครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศกัด์ิ พันโกฏ ิ   เรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ ผมเกรียงศกัดิ ์พันโกฏ ิสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองครับ จริง ๆ แลวความตัง้ใจของผมวาที่จะตั้งกระทู
ถามถึงผูอํานวยการกองคลังจริง ๆ แลวในใจคิดวาผมนาจะทําขัน 5 หรือขัน 8 มา
ขอขมาทานกอนที่จะอภิปรายดวยซ้ํา ทานประธานโดยที่วาผมเคารพทานแตวาใน
ฐานะตัวแทนพ่ีนองประชาชน ประชาชนตองมากอนครับทานประธาน ทาน
ประธานครับ ผมถามทานประธานหนอย เพราะวาในระเบียบเขาใหพดูกับทาน
ประธาน ทานประธานลองคิดดูวานํ้าไหลเขาเขือ่นเปนเงินน้ีแหละ 24 ลาน จาก
ภาษลีอเลือ่น ผมถามทานประธานหนอย วันเวลาเปลีย่น สถานการณเปลีย่น 
เหตุการณเปลีย่นไหมครับ เปลีย่นไหมครับ อภิปรายในสภาวาฝนแลง แลงอยูดี ๆ 
ทําไมเกิดนํ้าทวม ครับ วันเวลาเปลีย่น สถานการณเปลีย่น เหตกุารณตองเปลีย่น
ทานประธาน ผมแปลกใจวาทานประธานคิดอยางผมไหม เงินเขามาในคลัง 24 
ลาน ตัวเลขที่จะใชเงินสะสมยัง 35 เหมือนเดมิ ทานประธานตอบผมไดไหม ถา
ตอบผมไดทานผูอํานวยการกองคลัง ทานผูบริหารไมตองตอบ ทานประธานครับ
ทานคดิอยางผมไหม ผมยังสงสยัอยูครับ ถาตอบไดในประเดน็น้ี ขอคําตอบจาก
ทานผูบริหารดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   อีกคร้ังนะครับเชญิทานผูบริหารครับ  ไมไดนะครับทานสุรพงษ เพราะวามันอยูใน 

ระเบียบของทานเกรียงศกัดิ์ นะครับ ทานประทวงอะไรครับเชญิครับ  
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ทานประธานอยาพ่ึงบอกวาไมได เรารูระเบียบดอียูแลว แตผมจะบอกวาบางคร้ัง 

หารือทานประธานวาขอความบางอยางมันเก่ียวเน่ืองกบัทานเกรียงศักดิ์ แลวทาน
เกรียงศกัดิ์ มาพาดพิงกับขอมูลของผมดวย ผมเลยอยากยกมือหารือทานประธาน
วาจะใหผมถามเสริมไปไดไหมนะครับ บอกวาไมไดครับ โดยที่ไมรูวาผมจะพูด
อะไรดวยซํ้าไป ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชญิทานผูบริหารครับ    
 
นายประยงค โมคภา  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ ทานสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูทรงเกียรตทิี่เคารพทุกทาน ตามที่ทานเกรียงศกัดิ์ 
พันโกฏ ิสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ เขตอําเภอเมือง ไดกรุณา
ถามตั้งกระทูถามยอดเงินสะสมที่นําไปแกไขปญหาภยัแลงและอุทกภัยและ
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ผูอํานวยการกองคลงัก็ไดกรุณาตอบเปนยอดคือยอด 35,061,949  บาท แต
เน่ืองจากกระทูของทานเกรียงศกัดิ์ พันโกฏิ ก็ไดไปประสานสัมพันธกับกระทูของ
ทานสุรพงษ พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ เขตอําเภอ
กุฉินารายณ การตอบของผูอํานวยการกองคลงั ก็มีเร่ืองรายไดจากลอเลื่อนของ
ขนสง เขามาเสริมใน 24 ลาน หลังจากทีท่านไดทําขอมูลใหกับฝายบริหารที่เราได
ปรึกษาหารือกัน พ่ึงเขามาเม่ือวานนี้ ฉะน้ันก็ทานสมาชิกสภาก็ยอมสงสยัไดวาเอะ 
24 ลาน เราจะเอามาบวกกับ 35 ลาน แลวก็เปนเงินที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ จะสามารถนําไปใช คือนําไปบวกกันแลวนําไปใชไดไหม นะครับแตผมก็
เขาใจวา 24 ลานก็คงจะไมครบ 24 ลาน จะตองไปหักสวนหน่ึงอีกอยูนะครับ 
เพราะฉะน้ันในรายละเอียดผมใครขออนุญาตทานประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดอนุญาตใหทานผูอํานวยการกองคลังไดชีแ้จงอีกคร้ังครับ
ขออนุญาตครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษมีอะไรชี้แจงครับ 
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ขออนุญาตทานประธานครับ คือถาระเบียบน้ัน ถาใครตัง้กระทูแลวตองเปน 

เจาของกระทู ก็ใหอภิปรายพอสังเขป ถามผูบริหารนั้นผมเขาใจในระเบียบ แต
เน่ืองจากวากระทูผมอยูในระเบียบวาระที ่3 และเปนกระทูเกี่ยวของกับการเงิน 
แมแตผมตั้งกระทูคนละหัวขอ แตบงัเอญิวาขอเท็จจริงแมแตขาราชการจะตอบมา
ในฉบบัเดยีวกัน บวกกระทูทานเกรียงศักดิ ์บวกทานสุรพงษดวย เพราะฉะน้ันผม
นาจะเก่ียวของลุกอภปิรายเสริมในสิ่งทีผ่มไมเขาใจเพ่ือประโยชนในการที่จะไม
เสยีเวลา ผูอํานวยการผานทานประธานไดชี้แจงได 

 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตทานสุรพงษนะครับ โดยระเบยีบไมไดนะครับแตวาผมวินิจฉยัแลวมัน 

เปนโยงหัวขอสบืเนือ่งกันนะครับ เชิญทานอภิปรายตอครับเชิญครับ 
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ระเบียบมันไมไดก็ขึ้นอยูกับอํานาจของทานประธานนะครับ ทานประธานครับ  

พอดขีออนุญาตทานผอ.กองคลงัไดชีแ้จง ตาราง ดขูอมลูไปดวยก็ไดนะครับ 
ตารางขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 สํารอง รายจายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภยัเกิดขึ้น 20 ลานบาท แลวก็ไดรับคําชีแ้จงจาก ผอ.กองคลงับอกวา
เงินในสวน 20 ลาน กันไวสําหรับโครงการกองการศึกษาบาง ประเพณีบาง หรือ
วาคาใชจายสํานักงานบาง เผื่อจะเงินเขาไมทัน เงินสวนน้ีผมแลเห็นวาคอนขางจะ
ตั้งสูงไป และรายละเอียดตามที ่ผอ.ชี้แจง งบประเพณีมันอยูในขอบญัญตัิอยูแลว
ประเพณีไทยเรา ฮีต 12 คลอง 14 ไลไปตามเดือน มีนาคม เงินเขาแลว 
เพราะฉะน้ัน 3 เดือนมันกแ็ค มกราคม ปใหม กุมภาพันธ วาเลนไทน มีนาคม ผม
ไมรูวาบุญอะไร แตคงไมไดใชมากถึงขนาดนั้น และพอมองถงึวารายจายสํานักงาน 
คาไฟฟาบาง คาสาธารณูปโภค อะไรตางๆ สําหรับสํานักงานน้ัน มันจะขนาดนั้น
เชยีวเหรอ อันที่ 3 ประเพณีก็ตอบไปแลว สํานักงานตอบไปแลวอันน้ีตอบไปวางบ
การศึกษา ยิง่ไปกันใหญ การศึกษาน้ันถาเงินอุดหนุนไปเปนโครงการแตเขาทําทั้ง
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ป แตไมใชวาเขาทําปหน่ึง 12 เดอืน จะตองเอามาทําเอาแคกุมภาพันธ ไมใช 
เพราะฉะน้ันผมแลเห็นวา 20 ลาน คอนขางจะสูงไป และยังประกอบกับ 24 ลาน
ขนสงจะนําเขามาอีกซ่ึงแจงยอดมาเดีย๋วเงินเขามา วันที่ 20 แจงเขามา เยอะกวา
ไปอีก 25 ไมตองพูดถงึ ผมแลเห็นวาระยะเวลาชวงน้ีถาบังเอิญวาเราวันน้ีวันที่ 10 
กันยายน 15 กันยายนเราเอาขอบญัญัตปินี้เขา เพราะฉะน้ันไมทันแลว ตองเปด
วิสามัญอีก เพราะฉะน้ันในขณะที่อยูในสมัยประชุมระยะเวลาน้ีผมก็ถือโอกาสนี ้
ชีแ้จงอภปิรายใหสมาชกิสภาใหทราบรวมกัน และผูบริหารจะไดมีความคดิ การ
แกไขปญหาพ่ีนองพ่ึงผานไป 2 ภยั ธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นทีผ่านมา ทานประธานก็แล
เห็นสิ่งเหลาที่เกิดขึ้น ผูบริหารควรจะเพ่ิมการจายงบเงินสะสมอีกใชแค 35 ลาน 
ดวยเหตุผลแลว ผมขอฝากทานประธานผานไปยงัผูบริหารเพ่ิมขึ้นใหมากกวา 35 
ลาน ครับขอบคุณมากครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชญิทานผูบริหารครับ อีกคร้ังหนึ่งครับ 
 
นายประยงค โมคภา  ครับทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูทรงเกยีรตทิี่เคารพทกุทานครับ ฝายบริหาร
ยินดีรับฟงครับ จะไดนําไปปรึกษาหารือกับฝายบริหารและฝายผูอํานวยการกอง
คลงั ทานปลดัเพ่ือที่จะรับเอาคําอภิปรายของทานที่หวงใยประชาชนจะไปเพิ่มใน 
35 ลาน ใหสูงขึ้นและจะไปปรึกษาหารือทานปลดัและทานผูอํานวยการกองคลัง
ของทานนายกเพ่ือที่จะขยับตัวเลขเพือ่ที่จะเอามาชวยภยัแลงอุทกภยัตามทีท่าน
สมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิไดกรุณาถามนะครับรายละเอยีดปลีกยอยอยากใหทาน
ผูอํานวยการกองคลงัไดนําเรียนอีกคร้ังครับขออนุญาตครับ  

 
ประธานสภาฯ   ครับอนุญาตครับเชญิทานผูอํานวยการกองคลงั ครับกราบเรียนทานประธานทาน 

สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน ดิฉันนางทเุรียน  ศรีสงคราม ผูอํานวยการ           
กองคลงั ขอนําเรียนชีแ้จงดังนี้นะคะ สําหรับในภาพรวมเงิน 24 ลานบาท ยงัเปน
เงินงบประมาณรายรับ ยงัเปนเงินของป 62 อยูนะคะ ซึ่งงบประมาณรวมแลว 
งบประมาณของเราทีต่ั้งรับไว 590 ลาน ยังไมลนงบประมาณถึงแมเราเขามา 24 
ลาน เงินกย็งัเขามาก็ยงัไมลน แตหากวารายจายที่ทานตั้งจายไว มีความจําเปนที่
จะจาย สามารถที่จะโอนไปตั้งจาย ก็โอนไปเพิ่มจายในรายการที่ทานจําเปนตอง
จายไดบริหารงบประมาณในป 62 น้ี ยงัไมไดตกเปนเงินสะสมนะคะ ที่ดฉิัน
รายงานเงินสะสมคือรายงานเงินสะสมที่จะจําเปนที่จะตองใชจายในขณะนี้ คือ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สวนเงิน 24 ลาน เปนเงินรายรับของป 62 อยูนะคะ ก็
เลยขอนําเรียนวาหากจําเปนจะตองใชมันเหลือจายก็จะสามารถจะไปตั้งจายเปน
รายการใหม หรือโอนไปเพ่ิมจายในรายการที่เราจําเปนตองใชไดคะ กข็อนําเรียน
คะ 
 

 
ประธานสภาฯ   ครับเดีย๋วนะครับเรายังอยูในกระทูของทานเกรียงศักดิ ์อยูนะครับ เชิญ                   



 řŜ

ทาน เกรียงศกัดิ์ มีอะไรเพิ่มเติมเชญิครับ  
 
นายเกรียงศกัด์ิ พันโกฏ ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  อําเภอเมืองครับทาน 

ประธาน พอดตีองขอโทษทานสุรพงษดวยมคีําที่อยากจะอภปิรายนิดเดยีวครับ ใน
เม่ือทานผูอํานวยการกองคลังบอกวามีความเปนไปได ทานประธานครับในหวงนี้
ผมขอกราบเรียนทานประธานไปยังผูบริหารเลยวาทานสามารถใชการวินิจฉยั 
วิเคราะหและเพ่ิมเตมิสวนทีย่ังเดือดรอนอยูไดไหมครับทานประธาน ผูบริหาร
สามารถใชได 

 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตนะครับ เร่ืองที่ทานถามอีกคร้ังนะครับ ผมจะไดนําเรียนผูบริหารเลย  

นะครับ เชิญทานถามอีกคร้ังหนึง่ครับ คําถามเมื่อสักครูน้ีครับ 
 
นายเกรียงศกัด์ิ พันโกฏ ิ  คืออยางน้ีครับ คือผูอํานวยการกองคลงัทานกต็อบมาแลวผมขอบคุณทานใน 

ยอดเงินภาษลีอเลือ่น ถาหกัลบกลบแลวมีความเปนไปไดที่ผูบริหารใชเพ่ิมขึ้นได
ทานประธานในการวินิจฉัยในการพิจารณาอํานาจสั่งการของผูบริหาร ผมขอให
ทานเพ่ิมยอดเงินใหสามารถแกไขปญหาพ่ีนองประชาชนไดครับ ขอบคุณครับทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   คําถามน้ีจะผานไปยงัผูบริหารเลยนะครับ  
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ขออนุญาตทานประธานครับ ยกมือครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขออนุญาตหารือทานเลขานุการสภากอนนะครับ 
 
นายสุรพงษ พลซือ่  เร่ืองอะไรครับจะหารือทุกเร่ืองเลย  
 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับเชญิครับ  
 
นายสุรพงษ พลซือ่  ทานประธานครับขออนุญาต ทานประธานนะครับผมไมรูวาทานประธานหารือ 

เร่ืองอะไร แตผมกําลงัจะหารือทานประธานวาทาน ผอ.กองคลงั ตอบผมขอ
อนุญาตหารือทานประธาน แตผมสงสยัตอ ผมเลยขออนุญาตทานประธานวาขอ
พูดอีกสัก 1 นาที ทานประธานครับ พอดทีาน ผอ.กองคลังชีแ้จงบอกวา
งบประมาณ รายไดจากขนสง 24 ลานนั้น ยังไมถือเปนเงินลน ผมเขาใจ มันจะลน
ไดไงเพราะ 96 รออยู มันไมลน มา 90 ลาน ก็ไมลน อันนั้นเขาใจแตเรามองเปน  
96 น้ัน มันเปนโครงการเงินเดือนที่จะมาอยูแลว อีกสักพักหน่ึง 96 เงินอสม.    
เขามา เงิน 24 มา ลนแนนอน ตอนน้ีไมลนเพราะเราตั้งไวเยอะ ลนลงมาไมลน 
เพราะฉะน้ันเงินเดือนครูเขามาปุบ เงิน อสม. เขามาปุบ 24 เขามาปุบ อันนี ้      
24 ลนทันที นั้นคือเหตผุล จะถามวาถาไมลนโครงการอื่นเวลาทําโครงการแลว 
กันยายนแลวจะทําทันไดอยางไรนอกจากทําสญัญาไวแลวก็ กันเงินไวปถดัไป น้ัน
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คือชีแ้จงใหฟง เพราะฉะน้ันเงิน 24 ลาน ก็ลนอยูวันยงัค่ําไมลนตอนน้ีหลังลนอยู
วันยังค่ําเพราะฉะนั้นกรณีไมลน เราก็พิจาณาวาโครงการใดไมสามารถจะกระทํา
ไดเน่ืองจากดูระยะเวลาไมสามารถจัดทําในปงบประมาณ 62 ได กถ็ือวาเปน
โครงการที่ลมเลิก ก็ตกไปโครงการนั้นตามระเบียบก็ตกเปนเงินสะสมอยูวันยังค่ํา 
ทั้งนี้ทีต่อบมาทัง้หมดสดุทายไปคําตอบทีเ่ดยีวกันเงินสะสมแตจะตกอยูในหวงเวลา
ระยะเวลาใดหรือไมอยางน้ันขอประเด็นครับทานประธาน ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   เชญิทานผูบริหารอีกคร้ังหน่ึงครับ 
 
นายประยงค โมคภา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูทรงเกยีรตทิี่เคารพทกุทาน ทานทั้งสอง
อภิปรายมา เก่ียวเน่ืองกบักระทูที่ทานถามกมี็เหตุผลผมจะไดนําเรียนทานนายก
สรุปงาย ๆ ก็คือ สามารถเพ่ิมไดจาก 35 ลาน ในรายละเอยีดปลีกยอยอื่น ๆ  คง
จะไมมีนะครับ รับนะครับผมจะไดนําเรียนทานนายกวา 35 ลาน แลวก็เชค็ตัวเลข 
24 ลาน อะไรตาง ๆ สามารถที่จะนํามาใชไดผมจะนําเรียนทานนายกพรอมกับ
ปรึกษาหารือทานปลดั ผูอํานวยการกองคลังเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนตอพ่ี
นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ในเร่ืองของภยัแลงและอุทกภยัครับ ขอบคุณ
มากครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานผูบริหารนะครับ คงไมมีอะไรเพ่ิมเตมินะครับ กระทูของทานคําถาม

คําตอบไดรับคําตอบและคําถามอยางที่สภาชดัเจนนะครับ  
 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  4  เรือ่งอื่นๆ  

เชญิทานสมาชกิที่มีความประสงคจะอภิปรายเชิญครับ  เชญิทานอนันต  เชิญครับ 
 
นายอนันต  จิตพันธ เรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับผมอนันต จิตพันธ

ส.อบจ.เขตอําเภอนามนครับ ครับทานประธานที่เคารพครับ ณ ขนาดนี้พ่ีนอง
จังหวัดกาฬสินธุถือวามคีวามเดอืดรอนดวยกันทั้งหมดทั่วหนาแตความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนยอมไมเหมือนกัน  ไมเหมือนกันเลยครับ  กมลาไสย  ฆองชยั  
ก็มีความเดือดรอนอีกอยางหน่ึงนะครับเพราะวาถูกน้ําทวมทางขาด ถนนผมนีถู่ก
น้ําไหลหลากทําใหถนนขาดซึ่งจํานวนมาก  ถาไปวันนั้นประมาณสถานการณแลว
วาคิดดปูระชุมกันอยูทีอ่ําเภอก็ใชเงินก็เกือบ  30  ลาน  มันถึงจะไปไดนะครับ  
แตทั้งนั้นทั้งน้ีแลวเงินนีมั้นหลายหนวยงานทั้งงบประมาณทั้งทองถิ่นทั้งของอบต. 
เทศบาล  แลวก็ของจังหวดัอาจจะมาชวยอยู ผมกค็ดิวาในอบจ.เราจะไดไปชวย
เทาไหรผมกค็ดิวาเฉพาะอําเภอผมนะ  ไดเทาไหรกเ็อาแตวาตองไดจะตองทํา  ผม
ขออนุญาตนะครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ของผมนะครับผมขอ
อนุญาตดภูาพถายครับ  ทานประธานครับขออนุญาตครับ 

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ  เชิญครับ 
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นายอนันต  จิตพันธ ครับขอบคุณมากครับ ในภาพถายน่ีก็คอืมันขาดไปเลยนะครับขาดไปเลย  แลวก็

รถว่ิงไมไดขนสินคาดานการเกษตรก็ไปไมไดเปนบางทีค่รับทีต่รงนี้ก็ถือวาเราให
ชาวบานใชไมบางสวนขอบริจาคมาจากชาวบานชวยกันทําเพ่ือทําใหคนจรไปมา
ใชไดสะดวกสบาย  สวนที่จะไปทําใหมาตรฐานก็ยงัไมมีงบประมาณเพราะฉะนั้น
แลวนะครับทางทานนายอําเภอแลวก็ทานนายกก็ใหเรียนมาเพื่อขอความ
อนุเคราะหจากอบจ.เราใหชวยเหลือพี่นองประชาชนนะครับ ทีน้ีคือมันขาดแถว
คอสะพานแตบางทีค่ือขาดไปเลยแตก็ใชงบประมาณจากชาวบานมาชวยนะครับ  
ก็ขนาดตะพาบนํ้ามันยังขึ้นมารองเรียนเลยคิดดสูขิึ้นมารองเรียนขึ้นมาขอวันนั้น
ผมบงัเอญิไปกบัทานนายอําเภอเลยนําไปปลอยใหมขึ้นมาขอมารองเรียนครับน่ีละ
ครับของอําเภอนามนนีส่ภาพจะขาดแบบนี้ครับอําเภออื่นผมก็ไมรูนะครับ  ครับ
ขอบพระคุณมากครับ 

 
ประธานสภาฯ ขออนุญาตในที่ประชุมกอนนะครับ  คอืจริงๆการประชุมสภาทุกคร้ังผมอยากให

อบจ.เราสรางเฟสบุคและพวกเราส.อบจ.ดวยกันชวยแชรดวยกันเพราะวาถาทาน
อนันตไดอภิปรายในสภาแลวพ่ีนองประชาชนที่เปนเพื่อนผมๆทานที่ที่ใน 18  
อําเภอของพวกเราจะไดรูวาทานทําหนาที่จริงๆทานสุรพงษทําหนาที่จริงๆหรือ  
ส.อบจ. ในพ้ืนทีห่รือสมาชิกสภาทั้ง 30 เขตทําหนาที่จริงๆนะครับถาประชุมเสร็จ
นะครับไดสรางเฟสบุค อบจ. ดวยนะครับเพราะพวกผมจะไดแชรดวยนะครับเวลา
ที่ทานไดอภปิรายใหประชาชนไดทราบเพราะเราทํางานจริงๆทั้ง 30  ทานนะครับ  
เชญิครับเชิญทานสมาชิกทีมี่ความประสงคจะอภปิรายเชญิครับเชญิทานคงเดช
ครับ 

 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย เรียนทานประธานสภาที่เคารพทานสมาชกิผูทรงเกยีรติทุกทาน 

ผมคงเดช  เฉิดสถติย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอําเภอ
กมลาไสย  ตองขอบคุณทานอนันต  จิตพันธ  นะครับที่เมื่อกี้ทานกลาวถึงอําเภอ
กมลาไสยขออนุญาตทีเ่อยนาม น้ําทวมมวลนํ้ามาขนาดหนักทั้งสองพายทุําให
อําเภอกมลาไสยซึง่เปนแองกะทะตองรองรับนํ้าของมวลน้ํามหาศาลของอําเภอ
อื่นๆ ณ ตอนน้ีหนกักวาป  พ.ศ.  2560  บอกทานประธานผานไปยงัผูบริหาร
ขณะนี้อําเภอกมลาไสยเรายังสํารวจความเสยีหายไมไดแตบอกไวเลยครับวา
หลงัจากนํ้าลดไมใชเอ่ียมอองอรทยัครับอวมอรทัยแนนอน มิฉะน้ันแลวขออนุญาต
ที่เอยนามทานเกรียงศักดิ์  ทานสุรพงษ  ที่ทานที่จะพยายามถามถึงเงินสะสมผม
วาทานผูบริหารตองคดิใหหนักแลวละครับวาเทาไหรมันถงึจะพอทั้ง  18  อําเภอ
ไดรับความเสยีหายแตฆองชยักบักมลาไสยรวมถงึรองคํานาจะโดนหนักกวาเพื่อน
เพราะมวลน้ําตางๆจะไปขังตัวอยูที่น้ันอยางนอยๆไมต่ํากวาหนึ่งเดอืนหลังจาก
ภาวะนํ้าลดผมบอกไดเลยครับวาการรองเรียนมาถึงองคการบริหารจังหวัดจากทัง้ 
3 อําเภอทีผ่มกลาวมาหนังสือน่ีเปนกองแนนอนครับดงัน้ันอยากฝากทานประธาน
ผานไปยังผูบริหารคดิใหหนักใชใหเยอะเพ่ือพี่นองชาวจังหวัดกาฬสินธุของเรา  
ขอบคุณทานประธานครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดนะครับ  ขออนุญาตกอนนะครับ ขอเชญิทานรองจารุวรรณ         

พันเดช รองประธานสภาคนที ่1 ครับ ขึ้นปฏิบตัหินาทีค่รับ เชญิครับ 
  ทานสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภปิรายเชญิคะ  เชิญทานประสิทธ                   

อาจบรรจง คะ 
 
นายประสิทธ์ิ  อาจบรรจง ครับทานประธานที่เคารพทานหัวหนาสวนราชการทานผูบริหารทาน 

สมาชิกผูทรงเกยีรต ิกระผมประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  สมาชกิสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขต  1  อําเภอกมลาไสย  สิ่งแรกนะครับทีต่องกราบ
ขอบพระคุณทานผูบริหารหลายๆทานโดยเฉพาะทานนายก ทานรองนายก และ
ทานผอ.กองสวนตางๆโดยเฉพาะทาน ผอ.กองชาง  ผอ.เฉลมิขวัญ  ซ่ึงปนี้อยาง
ทานคงเดชตองขออนุญาตเอยนามทาน  นํ้าทวมอําเภอกมลาไสยซึ่งไมเคยทวม
เลยโดยเฉพาะบานบอทีป่นี้ก็ทวมแตผมไดรับความชวยเหลือจากทานผูอํานวยการ
ผูบริหารทานนายกทานผอ.กองชาง  ทาน ผอ.เฉลมิขวญั  นะครับไดจัดเคร่ืองสบู
น้ําลงไปสูบนํ้าที่โรงเรียนบานบอซึง่ตองปดการเรียนนะครับในชวงนั้นถึงไดเคร่ือง
สูบนํ้าไปสูบนํ้าอกีอาทติยหน่ึงถึงไดเปดโรงเรียนน้ันคือสวนหนึ่งที่ทานใหเห็นมอง
ความสําคญัในการที่พ่ีนองไดรับความเดือดรอนซึง่ไมใชเพราะทานใหไปเฉย ๆ 
ทานยงัตดิตามดแูลสิ่งตางๆทีเ่กิดขึ้นในสวนพี่นองอําเภอกมลาไสยและอีกสวนหน่ึง
ที่ทานไดยายเคร่ืองสบูน้ําไปตั้งใหชาวอําเภอที่ไดรับความเดอืดรอนกันอยางหนัก
และอีกสวนหนึ่งก็คือตําบลเจาทาซึง่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นก็ยังไดเอา
เคร่ืองสูบนํ้าไปตั้งโดยทานผอ.กองชาง ทานผอ.เฉลิมขวัญ  นะครับไดไปดแูลใหกับ
พี่นองชาวตําบลเจาทาเพราะฉะน้ันสิ่งเหลานี้ไดพิสูจนใหเห็นวาทานผูบริหารน้ันได
สนใจในความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนผมถอืวาผมเปนตัวแทนของชาว
อําเภอกมลาไสยตองขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสงูที่ไดดูแลพี่นองชาว
อําเภอกมลาไสยในคร้ังน้ีนะครับ  แตอีกเร่ืองหน่ึงที่เปนกระทูถามของทัง้สองทาน
นะครับ  โดยเฉพาะทานเกรียงศักดิ ์ ทานสุรพงษ  ตองขออนุญาตที่เอยนามอีก
คร้ังหน่ึงซ่ึงเร่ืองเงินสะสมเราไมวากันครับน้ันก็คือใชไดเราก็คงจะใชเพราะวามัน
มันเปนสิ่งจําเปนที่จะตองชวยเหลอืพี่นองประชาชนเปนการเรงดวนเพราะฉะน้ัน
อีก  24  ลานนั้นไดยินทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันจะได
ปรึกษาหารือกันก็ยังมีความหวังครับวาสิ่งเหลาน้ีนะครับเพียง  35  ลานคงแกไข
ไมพอนะครับเพราะถนนหนทางสิง่ตางๆจะไดรับความเดือดรอนจากนํ้าทวมใน
คร้ังนี้เปนอยางมากเพราะฉะน้ันอยากจะใหทางผูบริหารโดยเฉพาะทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดทานปลดันะครับและอีกสวนหน่ึงที่สําคัญทีส่ดุกค็ือ
ทานผอ.คลังไดรวมหารือกันในเร่ืองนีด้กีวามันจะตกไปเปนเงินสะสมเพราะฉะน้ัน
ในปน้ียงัเปนป  62  อยูผมคดิวาถาเรามีโอกาสในอยางน้ีแลวนะครับที่จะ
ชวยเหลือพี่นองประชาชนดวยความจริงใจผมคิดวาเงินแคอีก  24  ลานบาทน้ัน
มันก็มาสมทบกค็งไมมากนะครับแตก็จะแกไขปญหาใหกับพีน่องประชาชนไดอีก
พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอใหทานไดรีบเรงปรึกษาหารือสิ่งที่จะแกไขใหกบัพ่ีนอง
ประชาชนโดยดวนดวยครับขอกราบขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เร่ืองอื่นๆมีทานสมาชกิทานใดจะอภิปรายไหมคะ  
ขอเชญิทานวิรัตน  ภตูองใจ  คะ 

 
นายวิรัตน  ภูตองใจ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุที่เคารพครับ 

กะผมวิรัตน  ภตูองใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ           
อําเภอสมเด็จ  เขต  2  ผมอยากนําเรียนกับทานประธานสภาแหงนี้วาอยางนี ้
ครับมีการประชุมสภา อบจ. ของเราตัง้แตกระทูที่ผานมาก ็3.1 , 3.2 ดวยเพ่ือน
สมาชิกทานก็ไดมีความเปนหวงเปนใยในการที่อยากจะใหผูบริหารน้ันไดจัดสรร
งบประมาณชวยเหลืออุทกภัยที่มผีลกระทบตอพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุของเรา
ทั้ง  18  อําเภอทั้ง 30  เขตของสมาชิกสภาจังหวัดที่เรามเีขตรับผิดชอบกันเรามี
เขตพื้นที่จะตองเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนเมือ่สักครูทีผ่านมาทานประธาน
ครับ  ทานประธานเสนีย  เอกบตุร  ขออนุญาตเอยนามทานไดแนะนําบอกวา
อยากใหอบจ. ทําเฟสบุค ของอบจ. เพ่ือทีจ่ะไดเห็นบริบทของการทํางานของทาน
สมาชิกผูทรงเกยีรตขิองทานคณะผูบริหารในวันน้ีผมนําเรียนกับทานประธานนะ
ครับผานไปยังทานผูบริหารวาเกาอีข้องทานผูบริหารมีอยู  3  ตัวอยูขางหนาแต
วันนี้เหลืออยูหนึง่ที่น่ังอยูนะครับ อกีทานกค็งตดิภารกิจลาไปวันนี้ถาเรามีเฟสบุค
เปนของอบจ. ที่เผยแพรในโลกโซเชยีลแลวน้ันใหพ่ีนองประชาชนชาวจังหวดั
กาฬสินธุใหหนวยงานตางๆไดรับทราบวาวันนี้อบจ. ของเราก็ไมไดนิ่งดดูายกวาจะ
เอาเงินงบกลางกวาจะเอาเงินสะสมออกมาชวยเหลอืแกไขปญหาก็อยากจะใหมัน
ทันทวงทีในชวงทีเ่รากําลังปรึกษาหารือหรือวางแผนกนัอยูโดยหลักการอยูปจจุบัน
วันนี้ก็อยากจะใหทุกหนวยงานทุกองคกรในจังหวัดกาฬสินธุไดรับรูรับทราบผมจึง
อยากเสนอทานประธานผานไปยังผูบริหารวาวันนี้นะครับทานผูบริหารเองน้ันควร
ที่จะตองลงพ้ืนที่ดวยตนเอง  ทีผ่านมานะครับผมสองเฟสบุคทานผูอํานวยการกอง
สงเสริมทานก็เปนตัวแทนทานนายกไปหลายงานนะครับ  ทานผอ.กองสงเสริม
ทานก็ไดเปนตัวแทนไปเปดงานศูนยโฮมสุขบาง อบรมศักยภาพสรางความสขุ
ใหกับกลุมแมบาน อยางโครงการน้ันกเ็ยอะมาก เมื่อฝนตกนํ้าทวมอุทกภยัเขาก็จะ
มอบหมายใหผอ.กองสงเสริม อันน้ีผมก็สงสารทานนะครับทานประธานจึงอยาก
ใหทางคณะผูบริหารน้ันไดออกไปพรอมกับหนวยงานของเราจะเปนหัวหนาสวน
ราชการเปนกองคลงัหรือทานปลดัหรือกองชางเราลงพ้ืนที่ไปดูจุดแตละอําเภอแต
ละพื้นที่ที่เกิดผลกระทบจากอุทกภยัในคร้ังน้ีแลวเราก็เก็บภาพครับทานประธาน
ลงไปครับเผยแพรกันใหเขาเห็นบริบทของอบจ.ของเราวาแตละสถานการณน้ันเรา
ทําอะไรเราปฏิบัตอิยางไร  แมแตในการประชุมสภาอันนี้ก็เชนกันครับทาน
ประธาน  เราประชุมสภาเราปรึกษาหารือกันมาพูดถึงเงินสะสมเงินงบกลางมา
ตลอดครับ  พูดภยัแลงก็พูดมาเปนเดอืนๆเพราะอุทกภยัก็พูดกันมายาวกันมา
ตลอดถาเกิดวาลกูสดุทายของพายุออกไปแลว  วันน้ีผมถึงอยากจะใหวาพี่นอง
ประชาชนหนวยงานทกุภาคสวนไดเห็นครับวาเราทํางานกันอยางไรครับกต็องขอ
ฝากทานประธานนะครับผานไปยังผูบริหารวาผมเสนอใหทานออกทุกพ้ืนที่เลย
ครับ  30  เขต  18  อําเภอ  ทานจะไปเชาก่ีอําเภอกี่จุดก่ีเขตพ้ืนที ่ ตอนบาย   
ทั้งจะไปก่ีจุดกี่เขตพ้ืนทีแ่ลวก็เก็บภาพครับผมเชื่อวาทานสมาชิกหลายๆทานก ็  
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คงอยากจะใหเกิดภาพบรรยากาศแบบน้ีนะครับ  เพราะฉะน้ันแลวภาพของเรา
ผูบริหารน้ันตัวทานนายกเองก็ตองออกดวยตนเองนะครับ  ทานรองนะครับมีอยู
หน่ึงนะครับผมถึงแนะนําวาใหตั้งอีกสักคนเพราะเกาอ้ีมันมีอยูสามครับ เวลาอยู
สองขาดไปหนึ่งหยดุไปหนึง่ลาไปหนึ่งก็จะเหลืออยูหน่ึงนะครับทานก็คงจะวาเหว
พอสมควร  เพราะฉะนั้นแลวอาจจะมีการเลือกตัง้ใหมมาชวยกันคดิชวยกันทํา
ชวยกันสรางทานตองออกดวยตนเองนะครับทุกจุดทุกเขตพ้ืนที่นะครับถงึจะไมได
ทุกจุดแตก็ขอใหไปใหขวัญกําลังใจไปสรางความสขุทางใจและก็ไปบอกกับพี่นอง
ประชาชนวาวันนี้ไดรับรายงานจากสภาไดรับรายงานจากทองถิ่นมาแลววาถนน
เสนไหน  อยางของทานอนันต  จิตพันธ  เมื่อสกัครูเขตอําเภอนามนทานกส็งภาพ
มาทานผอ.กองชางก็ตดิอยูในภาพแตถาเปนทานผูบริหารละครับออกไปดวยตอน
เองครับทานนายกยงยุทธครับ  ทานรองครับและก็พรอมทั้งคณะเลขาที่ปรึกษา
ทานพรอมกับคณะสํานักปลดัเราแบงกันไปนะครับทาน  เม่ือจะไดรูกันวาวันน้ี
อบจ. ของเราทําอะไรอยูครับ  35  ลาน  ออกไปทําแกไขกอนที่จะดําเนินการควร
ที่จะออกไปใหพ่ีนองประชาชนเหน็วาวันนี้ผูบริหารของ อบจ. เราหัวหนาสวน
ราชการ  สมาชิกผูทรงเกยีรติทกุทาน ส.อบจ.  พดูกย็งัเปนหวงเปนใยและพรอมที่
จะปฏิบัตงิานเพ่ือพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุจึงขอเสนอแนะฝากทาน
ประธานไปยังผูบริหารเทาน้ีละครับ  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   คะขอบคุณคะ เร่ืองอื่นๆมสีมาชิกทานใดประสงคที่จะอภิปราย  ขอเชญิคะ 

มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย  ขอเชญิคะ  มีสมาชิกทานใดประสงคจะ
อภิปราย  ขอเชญิคะ  ถาไมมีแลวดิฉันขอนดัประชุมเปนสมัยสามัญ  สมัยที่  2  
คร้ังที ่ 9  ประจําป  2562  เปนวันองัคารที ่ 17  กันยายน  2562  เวลา  13.30  
น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  ดฉิันขอเลิกประชุม
คะ  ขอบคุณคะ 

 
เลิกการประชุม     16.00  น. 


